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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมติ  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๑. อ.กาญจน์พิชชา ถวิลไทย อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๒. อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๓. อ.ณฤติยา เพ็งศรี อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๔. อ.ดร.วัชรี หาญใจเมือง อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๕. อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๖. นายณัฐวิทย์ ชัยพรหมมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๗. นายเปรมศักด์ิ ยางปาระมี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๘. นายยุทธนา กัมพลกูล นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในท่ีประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ ขอแสดงความช่ืนชม กับ นกัศึกษาทีม  T – เผลอ CMRU 

ที่ได้จัดทําวีดิทัศน์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพธิีถวายอาลัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาทีม T – เผลอ โดยนายณัฐวิทย์ ชัยพรหมมา 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนายเปรมศักด์ิ ยางปาระมี 
นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายยุทธนา กัมพลกูล นักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทําวีดิทัศน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีถวายอาลัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จากน้ัน นักศึกษาทมี T – เผลอ ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลยั 
 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณบดีทุกคณะควรพิจารณาหาแนวทางให้นักศึกษาในคณะ 

ได้มีช่องทางและโอกาสในการสร้างผลงานที่ดีและสร้างสรรค์ต่อไป โดยการนําศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาบูรณาการ
เพ่ือให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยอาจมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม หรือมีงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนเป็นทุนให้แก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบการจัดทําวีดิทัศน์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีถวายอาลัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของนักศึกษาทีม  
T – เผลอ CMRU และขอช่ืนชมกับนักศึกษาที่ได้บูรณาการผลงานที่สร้างสรรค์   

๒. มอบคณบดีทุกคณะนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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  ๑.๑.๒ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์  
ที่ได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ สรา้งผลงานวิจัยพลังงานท่ีย่ังยืน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วย ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ผลงานวิจัยด้านพลังงานอย่างย่ังยืน รางวัล 2016 ASEAN - U.S. Science Prize for Women จากสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
(USAID) ร่วมกับ UL ซึ่งเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยระดับโลก และยังได้รับการยกย่องในระหว่าง
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทั้งน้ี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า ๖๐ คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 
และเป็นตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความยอดเย่ียมและเป็นเลิศในด้านพลังงานที่ย่ังยืน ในประเด็น
หัวข้อ “วิถีทางสู่พลังงานย่ังยืนมีความสําคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาสําหรับประเทศไทย เน่ืองจากความต้องการ
บริโภคพลังงานของประเทศจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ ๗๕ ในอีกสองทศวรรษหน้า” และจะได้รับรางวัลมูลค่า 
๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นประจําทุกปี เพ่ือสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์หญิงในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ
อยู่ในวัยทํางานเร่ิมต้น และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา  
ในการค้นหาวิถีทางสู่พลังงานท่ีย่ังยืน  
 ซึ่งในวันน้ี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ติดราชการต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้ารับมอบเกียรติบัตรและ 
ของที่ระลึกจากนายกสภามหาวิทยาลัยได้ จึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
ดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ถือว่าเป็นตัวอย่างนักบริหารวิชาการที่สมควรนําไปเป็นแบบอย่างที่ดี เน่ืองจากมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารวิชาการในคณะที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างดีและสามารถเป็นผู้นําทางวิชาการ  
และหวังว่ารางวัลที่ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้รับน้ีจะสามารถนําไปเป็นผลงานเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 
จึงขอฝากรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ช่วยพิจารณาดูว่าจะสามารถนําผลงานดังกล่าวมาเสนอขอผลงานทางวิชาการได้หรือไม่ อย่างไร  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบการได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยด้านพลังงานอย่างย่ังยืน รางวัล 2016 ASEAN 
- U.S. Science Prize for Women จากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และ
องค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ UL ซึ่งเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ 
ด้านความปลอดภัยระดับโลก ของ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจะมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับ ดร.วรจิตต์ 
เศรษฐพรรค์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 



๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีบาํเพ็ญกุศล 
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  

แจ้งที่ประชุมว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จํานวน ๕ ,๙๙๙ คน ได้เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๙ น.  
ที่ผ่านมา ได้ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลพิธีกรรมทางศาสนา นําโดยพระราชรัชมุณี เจ้าคณะอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง และประธานในพิธีได้นําจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
จุดเคร่ืองทองน้อย และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนชัยถวายพระพร และผู้เข้าร่วมพิธี 
ได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช ฯ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นราชกุศลและถวายเป็น 
ราชสักการะดังต่อไปน้ี 

๑) พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๘๙ รูป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๖.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒) อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้แทนนักศึกษา จักขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กําหนดวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

๓) การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ จํานวน ๙๙๙ รูป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทั้ง ๓๖ แห่ง ได้รับพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ืออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๓.๑ จดหมายขา่วสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

ฉบับที่ ๑๒ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๒ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๒ ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙  
 
  ๑.๓.๒ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๑๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดมีความเห็นแย้งหรือมีข้อช้ีแจงในประเด็นใดของการ

รับรองรายงานการประชุม ให้ทําเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข  
 

  



๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  

๙/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙  ไ ด้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยและฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่น่าสนใจ 
เพ่ือนํามาเป็นเรื่องสืบเน่ืองของการประชุม หรืออาจจะเป็นลักษณะของการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือนํามาซึ่ง 
การระดมความคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

บัดน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะในประเด็นที่น่าสนใจ  
ของการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑  
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่าเน่ืองจากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง โดยแจ้งรายช่ือของมหาวิทยาลัย 
ที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในกําหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอยู่จํานวน ๑๒ มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
ถึงแม้ว่าไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถดําเนินการตามหนังสือที่แจ้งในฉบับน้ี  
แต่ก็ขอให้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในส่วนของงบลงทุนรวมทั้งครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ให้ได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วย จากน้ันได้ขอให้อาจารย์ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร นําเสนอรายงานความก้าวหน้าเรื่องการได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลให้ที่ประชุมทราบ โดยขอให้นํามาเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาด้วย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. ควรเร่งดําเนินการในส่วนของงบลงทุน โดยให้ได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
รวมทั้งครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 
 ๒. ควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดูห้องเรียนที่มีระบบมัลติมีเดีย และห้องเรียน
อัจฉริยะด้วย เน่ืองจากห้องเรียนเหล่าน้ีเป็นที่แสวงหาและเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ จึงอยากให้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหม่ ๆ ซึ่งมี
หลายมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการไปแล้ว  

 
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล 
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลได้นําเสนอรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว และที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาและมขี้อเสนอแนะ ดังน้ี  

 ๑. ควรแสดงข้อมูลจําแนกเป็นรายคณะหรือรายหลักสูตร เพ่ือจะทําให้ทราบข้อมูลการรับ
นักศึกษาว่าเป็นไปตามแผนรับหรือไม่ได้ การเปิด – ปิดหลักสูตร และการวางแผนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในอนาคตต่อไป 
  



๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒. หากพิจารณาถึงคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๐๐  
มีจํานวน ๔๔๖ คน มหาวิทยาลัยควรเร่งพิจารณาหาวิธีการท่ีจะดําเนินการช่วยนักศึกษาเหล่าน้ันว่าจะดําเนินการ
ช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าวอย่างไร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับคณะต้องช่วยดูแลว่านักศึกษาดังกล่าวอ่อนทักษะ
ในเรื่องอะไร อาจจะใช้วิธีการเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ซึ่งทําได้หลายวิธี เช่น ให้นักศึกษารุ่นพ่ี 
มาช่วยสอนกวดวิชา หรือจัดห้องเรียนพิเศษให้อาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เข้าไปดูแล โดยอาจจะเป็น 
การร่วมมือกันทุกคณะ เป็นต้น  

 ๓. ควรจัดกลุ่มการแบ่งคะแนนเฉลี่ยของคณะครุศาสตร์ใหม่ ควรนําคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๕  
เป็นตัวต้ังในการแบ่งกลุ่ม เพราะหากนําไปรวมกับคะแนนเฉล่ียที่ไม่ถึง ๒.๕๐ จะไม่ทราบว่าจํานวนนักศึกษา 
ที่ได้คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า ๒.๗๕ มีจํานวนเท่าใด 

 ๔. ควรนํามาตรฐานการให้คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนในระดับช้ันมัธยมปลายมาประกอบการ
พิจารณา เน่ืองจากมาตรฐานการให้คะแนนเฉล่ียของแต่ละโรงเรียนมีความต่างกัน บางแห่งให้คะแนนเฉลี่ยน้อย 
แต่นักศึกษากลับมีคุณภาพมากกว่านักศึกษาในโรงเรียนที่ให้คะแนนเฉล่ียมากกว่า 

 ๕. มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในประเด็นดังกล่าว โดยการเชิญรองอธิการบดีที่รับผิดชอบกองพัฒนานักศึกษา และคณบดีคณะต่าง ๆ มาร่วม
กันวางแผนช่วยเหลือนักศึกษา 

 ๖. ผู้บริหารแต่ละคณะควรใส่ใจรายละเอียดและสังเกตนักศึกษาของตนว่าเมื่อตอนรับเข้า 
นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียค่อนข้างตํ่า แต่พอเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเลือกและมีความถนัด นักศึกษา 
กลุ่มน้ันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่  

 ๗. ควรพิจารณาไปถึงด้านภูมิลําเนาของนักศึกษาว่ามาจากจังหวัดใด หากมาจากจังหวัด 
ที่ห่างไกล อาจารย์ที่ปรึกษาควรลงไปดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งประเด็นน้ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ควรตระหนักและช่วยเหลือโดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือนําประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาและ
ประชาสัมพันธ์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ๘. ควรนํารายได้ต่อปีของครอบครัวนักศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย หากนักศึกษา 
คนใดครอบครัวมีรายได้น้อยมาก มหาวิทยาลัยควรดูแลและจัดสวัสดิการรวมถึงการหาช่องทางที่เหมาะสม 
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ เช่น กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนักศึกษาไม่ต้องออกไปทํางานนอกเวลาและ 
มีเวลาเพ่ือทุ่มเทให้กับการเรียนมากย่ิงขึ้น  

 ๙. เน่ืองจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มชนชาติพันธ์ุ ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยทําให้ 
ไม่กล้าแสดงออก มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการที่ช่วยส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าว เช่น จัดโปรแกรมการสอนภาษาไทย ให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงาน ย่อความ สรุปประเด็น  
การสนทนาภาษาไทยได้ มีห้องแล็บทางด้านภาษาไทย หรืออาจจะคิดโปรแกรมด้านการพัฒนาภาษาไทย เป็น
ต้น 

 ๑๐. มหาวิทยาลัยควรศึกษาและหากฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาไร้สัญชาติและไม่มี
นามสกุล โดยเฉพาะกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยอาจต้ังศูนย์ช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ 
ทั้งนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่และนักศกึษาใหม่ โดยพิจารณาดูว่าจะให้ความเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอย่างไร  

 ๑๑. มหาวิทยาลัยต้องดูแลนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข หากสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ให้เป็นศิษย์เก่าที่ระลึกถึงมหาวิทยาลัย  

 



๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้แจ้งที่ประชุมว่าเน่ืองจาก ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชีย adiCET เดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จึงขอเลื่อนการนําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าดังกล่าว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป แต่ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมี
ข้อเสนอแนะว่าคณบดีทุกคณะควรพิจารณาและศึกษาเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย ไม่เฉพาะคณบดี adiCET เท่าน้ัน เช่น ความพอเพียง
ของจํานวนอาคารเรียนในคณะของตน ลักษณะห้องแล็บที่ดีสําหรับการใช้วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

 
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่อง เอกสารเผยแพร่ของสถาบันคลังสมอง : 
ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program : UGP)  
โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้นําเสนอว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 
และมีข้อเสนอแนะให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเร่งประสานเพ่ือให้ได้รายช่ือคณะทํางานและออกเป็นคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการ ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย 
เป็นสภามหาวิทยาลัยที่โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล และไม่ดําเนินการออกนอกลู่นอกทาง 

 
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง แผนธุรกิจการจัดหารายได้ 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ได้นําเสนอรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 ๑. เน่ืองจากกระบวนการในการขอกําหนดมาตรฐาน International Organization for 
Standardization : ISO จากองค์การระหว่างประเทศน้ันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน โดยมีข้อจํากัดว่า
ในการขอแต่ละครั้งสามารถขอได้ครั้งละ ๑ รายการ เท่าน้ัน ทําให้ระยะเวลาการได้มาซึ่งรายได้เป็นไปด้วยความล่าช้า 
ส่งผลให้ระยะคืนทุนที่จะนํามาบริหารต่อค่อนข้างใช้เวลานาน 

 ๒. ควรนําองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มีอยู่ ไปร่วมมือ
กับเกษตรกรหรือชาวบ้านจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์ สามารถตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้มากกว่า 

 ๓. ปัจจุบันมีสถานที่ตรวจมาตรฐาน ISO ซึ่งตรวจโดยแล็บกลาง หรือกองวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทําการตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ/วิเคราะห์โดยตรง  

 ๔. ปัจจุบันแล็บกลาง หรือกองวิทยาศาสตร์การแพทย์เอง ยังประสบปัญหาเรื่องการหาลูกค้า 
เน่ืองจากปัญหาคือการขอกําหนดมาตรฐาน ISO จะสามารถขอได้ครั้งละตัว และราคาค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น
ต้องศึกษาว่าตัวใดตรงตามความต้องการของลูกค้าเรามากที่สุด  
  



๑๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๕. หากคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องการขอกําหนดมาตรฐาน ISO จะต้องบริหารจัดการ
พ้ืนที่ใหม่ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงค์หลักของการใช้ห้องแล็บเพ่ือเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นหลัก แต่ถ้าหากคณะต้องการนํามาเพ่ือตรวจ/วิเคราะห์สิ่งเหล่าน้ีควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนด้วย
อาจจะทําให้การขอกําหนดมาตรฐาน ISO ไม่ผ่านแน่นอน เพราะผิดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

 ๖. คณบดีควรศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการขอกําหนดมาตรฐาน ISO ว่าต้องดําเนินการ
อย่างไร มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเหล่าน้ันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และเท่าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านได้เคยศึกษาดูงานหลายที่ที่มีการตรวจวัด หน่วยงานส่วนใหญ่จะพูด 
เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรเข้าสู่ระบบ ISO เพราะวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยคือใช้กับการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่จะควบคุมให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากหากใช้ในการเรียนการสอนสามารถ 
อาจจะเกิดความผิดพลาดได้บางส่วน  

 ๗. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบ (Monitoring) เกษตรกรมากกว่า เพ่ือให้เกษตรกรไปเข้าสู่
กระบวนการตรวจติดตาม (audit) เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น หากเกษตรกรในชุมชนต้องการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ คณะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบสภาพดินให้ เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนได้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ดี  
มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับมากย่ิงขึ้น ซึ่งหากมีตราประทับเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐน้ัน ก็สามารถทําให้คนทั่วไปเช่ือถือในคุณภาพระดับหน่ึง แต่หากต้องการเข้าสู่ ISO จะเป็น
ภาระที่ต้องทํางานหนักมาก และห่างไกลจากพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งรัฐบาลยังมีหน่วยงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่แล้ว คณะสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมาตรวจสอบว่า 
ห้องแล็บของคณะสามารถตรวจ/วิเคราะห์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้หรือไม่ เช่น ลําไย จะตรวจค่าอะไรบ้าง 
จะมีการกําหนดมาตรฐานว่าต้องมีค่าอะไรบ้าง เป็นต้น  

 ๘. การจ้างที่ปรึกษามาทําหน้าที่ให้คําปรึกษานั้น เป็นรูปแบบรายงานทั้งสิ้นซึ่งไม่เก่ียวกับ 
การทําห้องแล็บแต่อย่างใด หากเป็นแต่ในรูปแบบการเตรียมเอกสารซึ่งไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เท่าที่ควร  

 ๙. คณบดีควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยว่าจะจัดการหารายได้จากผลผลิตของคณะอย่างไร 
แล้วมีกระบวนการที่จะนําผลผลิตเหล่าน้ันออกสู่ตลาดอย่างไร และต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
การดําเนินงานอย่างไรบ้าง 

 ๑๐. ในอนาคตไม่ขัดข้องหากจะนําไปสู่การขอกําหนดมาตรฐาน ISO แต่ในระยะแรก 
ควรเร่ิมต้นโดยการให้ความร่วมมือกับเกษตรกรในชุมชน ดังน้ัน คณบดีควรไปศึกษาว่าจะดําเนินการอย่างไร 
ในการเข้าไปร่วมมือกับเกษตรในชุมชน และต้องการใช้งบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวประมาณเท่าใด 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่องการรับ

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดําเนินการโดยเร่งด่วน 
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปโดยเร็ว 

 ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการประสานให้ได้รายช่ือคณะทํางานในประเด็น
เรื่อง เอกสารเผยแพร่ของสถาบันคลังสมอง : ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 
(University Governance Program : UGP) และแต่งต้ังกรรมการเพ่ือจะได้ทํางานต่อไป เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย 
เป็นสภามหาวิทยาลัยที่โปร่งใสและมีธรรมมาภิบาล  



๑๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๓. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในประเด็นเรื่องแผนธุรกิจการจัดหารายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปพิจารณาดําเนินการ แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้มีมติมอบคณะกรรมการปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  
โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคณบดีคณะครุศาสตร์

เป็นกรรมการอยู่แล้ว จึงไม่ควรมาอยู่ในคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกล่าวอีก  
๒. ควรเพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๓๖ ข้อ ๑๑ บรรทัดที่สาม จากเดิม “ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เปลี่ยนเป็น “ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้แก้ไขข้อความ
หน้า ๓๖ ข้อ ๑๑ บรรทัดที่สาม จากเดิม “ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” แก้ไขเป็น 
“ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
 
  



๑๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดเก็บและการใชเ้งนิรายได้ 
ของการจัดการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 

 นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
และทรัพยสินนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ขอถอนระเบียบวาระน้ีออกไปก่อน แล้วจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป น้ัน   

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดเก็บและ
การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ 
ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระบบให้เป็นระบบเดียวกัน

ทั้งมหาวิทยาลัย เช่น จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่รับเข้าศึกษาต่อจะต้องมีข้อมูลทะเบียนนักศึกษาปรากฏที่ 
สํานักทะเบียนและประเมินผล เช่นเดียวกับระบบการเงินจะต้องเก็บเข้ากองคลังของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ต้องไม่มี
หน่วยงานอ่ืนแยกเก็บเงินต่างหาก ทุกอย่างต้องเข้าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

๒. ควรพิจารณาว่าระเบียบน้ีไม่ใช่ระเบียบการเก็บและระเบียบรายได้รายจ่ายเท่าน้ัน แต่ควร
เป็นระเบียบการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติตามโครงการความร่วมมือ หน่ึงในน้ันมีเรื่องของ 
การชําระค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งจะต้องจัดให้เป็นระบบ  

๓. การทําแผนรายรับต้องระบุว่ารายรับจากนักศึกษาภาคปกติ รายรับจากนักศึกษาภาคพิเศษ 
รายรับจากนักศึกษาต่างชาติ และรายรับอ่ืน ๆ ก็ต้องระบุให้ชัดเจน รายรับที่ได้จากการดําเนินการธุรกิจ  
ต้องระบุให้ครบทุกรายการ สามารถมองเห็นตามข้อเท็จจริงได้ว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีรายได้เท่าใด รายรับ
เท่าใด จากรายการใดบ้าง นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน จากน้ันต้องพิจารณาถึงเรื่องรายรับ – รายจ่าย 
การเก็บ ควรพิจารณาด้วยว่าการเก็บค่าธรรมเนียมต้องไปชําระที่กองคลังโดยวิธีการใด ไม่ให้มีหน่วยเก็บเงิน
หลายหน่วย ต้องจัดระบบใหม่ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ต้ังแต่เริ่มต้นด้วยการพิจารณารับนักศึกษา  
การกําหนดคุณสมบัติ กระบวนการคัดเลือก การลงทะเบียน การจ่ายเงิน จนกระทั่งการออกเอกสารสําคัญ 
การสําเร็จการศึกษา เป็นต้น และอาจมีข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ให้ครอบคลุมทั้งระบบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 มอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับฯ นําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยให้พิจารณาออกระเบียบที่ครอบคลุมระบบ 
การจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติให้ครบทั้งระบบ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 



๑๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๓.๔ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลยั 
พ.ศ. .... 
 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ขอถอนระเบียบวาระนี้ออกไปก่อน 
แล้วจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมคร้ังต่อไป น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หน้า ๖๕ ข้อ ๗ (๔) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “(๔) ออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป็น

เพ่ือประสิทธิภาพและความเรียบร้อยของการประชุมและการดําเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย” เปลี่ยนเป็น 
“(๔) ออกคําสั่งดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพและความเรียบร้อยของการประชุมและ 
การดําเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย” 

๒. หน้า ๖๗ ข้อ ๑๔ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ข้อ ๑๔ การประชุมจะต้องมี 
ผู้มาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวนสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจะเป็นองค์ประชุม” เปลี่ยนเป็น ข้อ ๑๔ การประชุมจะต้องมีจํานวน 
ผู้มาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวนสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจะเป็นองค์ประชุม” 

๓. หน้า ๖๗ ควรตัดข้อ ๑๗ ที่เพ่ิมเติมออกทั้งหมด 
๔. หน้า ๖๘ ข้อ ๑๙ ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ข้อ ๑๙ ในการประชุมห้ามมิให้ผู้ใด

กระทําการ ดังต่อไปน้ี...” เปลี่ยนเป็น “ข้อ ๑๙ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปน้ี...” 
๕. หน้า ๗๐ ให้ตัด ข้อ ๒๙ (๓) ออกทั้งหมด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้แก้ไข ดังน้ี 

๑. หน้า ๖๕ ข้อ ๗ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “(๔) ออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป็น
เพ่ือประสิทธิภาพและความเรียบร้อยของการประชุมและการดําเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น 
“(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพและความเรียบร้อยของการประชุมและการดําเนิน
กิจการของสภามหาวิทยาลัย” 

๒. หน้า ๖๗ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ข้อ ๑๔ การประชุมจะต้องมี 
ผู้มาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวนสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจะเป็นองค์ประชุม” แก้ไขเป็น “ข้อ ๑๔ การประชุมจะต้องมีจํานวน 
ผู้มาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจะเป็นองค์ประชุม” 



๑๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๓. หน้า ๖๗ ตัดข้อ ๑๗ ออกทั้งหมด 
๔. หน้า ๖๘ ข้อ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ข้อ ๑๙ ในการประชุมห้ามมิให้

ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปน้ี...” แก้ไขเป็น “ข้อ ๑๙ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปน้ี...” 
๕. หน้า ๗๐ ให้ตัดข้อ ๒๙ (๓) ออกทั้งหมด 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 - ไม่ม ี- 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 ๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เย่ียมลักษณ์ อุดาการ หัวหน้า

ภาควิชาปฐมวัย และนางสาวอํานวยพร ไชยวงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ได้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทําให้กรรมการประจําคณะครุศาสตร์ที่แต่งต้ังจากหัวหน้าภาควิชาว่างลงจํานวนหนึ่ง
ตําแหน่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ที่ ๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ในลําดับที่ ๔ และลําดับที่ ๙ และพิจารณาแต่งต้ังกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่าง 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  
แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ เป็น กรรมการ 
  ๒) นายสุรชาติ ถึงกาศ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 
  



๑๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอท่ีประชุมว่า 

ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒๒ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการ 
ตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ คน  
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๑๒๐ คน 

   รวม ๑๒๒ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒๒ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
 ๔.๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 

บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

 ๔.๓.๓ การพัฒนาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(Bachelor of Arts Program in English for Communication) 

 
อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นําเสนอ 

ที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Bachelor of Arts Program in English for Communication) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องสนับสนุนกับแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพ และความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น โดยหลักการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรียบร้อยแล้ว  

ดังน้ัน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะ  
ก่อนการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็น
อย่างย่ิง ซึ่งหากชาวแม่ฮ่องสอนได้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ชาวบ้าน
สามารถเพ่ิมช่องทางทํามาหากินได้  

๒. ควรมีนโยบายให้เจ้าของภาษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรดังกล่าว และควรระบุลงไปในรายละเอียดของหลักสูตรด้วย เน่ืองจากมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 

๓. ควรตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะเร่ือง
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปะศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Bachelor of Arts Program in English for ommunication) 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
  



๑๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชพีครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
นําเสนอท่ีประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณา โดยที่ร่างประกาศฯ ฉบับน้ี ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๗) รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ 
 

  ๔.๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานที่จะดําเนินการของแต่ละฝ่าย 
ให้ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือให้การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณภาพ 
โดยมอบให้คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดูแลในประเด็นน้ีด้วย 

 
  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ....รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่นําเสนอ  
 
  ๔.๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง การพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
- ไม่มี - 

 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๖.๑ การเปลี่ยนตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๒ อัตรา น้ัน  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน  
๒ อัตรา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๒ อัตรา ดังน้ี 

๑. นางสาวกรรณิกา ซาซง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จากเดิม ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑๘๘  
เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง ๑๑๒๐  

๒. นางมัทธา ปินทะนา สังกัดสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
จากเดิม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง ๐๒๗๑  
เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตําแหน่ง ๑๑๒๑  

 
  



๑๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักงาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองน้ัน ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สํานักงานมาตรฐานฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ/
วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ระดับคณะ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ และระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัย 
จึงขอนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัย ต้ังแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้บริหาร
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ที่ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน ควรเร่งดําเนินการ
ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘ และพิจารณาว่าจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองใดบ้างภายในระยะเวลาเท่าใดในแต่ละองค์ประกอบ เช่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์ประกอบที่ ๑ ตํ่าสุด แสดงว่าการผลิตบัณฑิตไม่มีคุณภาพ ได้เพียง ๑.๗๙ 
จะต้องดําเนินการปรับปรุงอย่างไร องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการได้เพียง ๒.๐๐ ซึ่ง ๒ องค์ประกอบน้ี
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เพราะเหตุใดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถึงได้ผลการประเมินที่ค่อนข้างตํ่า  
เป็นต้น ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการประสานกับทุกฝ่ายว่าจะมีแผนการแก้ไขร่วมกันอย่างไร แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีข้อแม้ว่าต้องดําเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งหากมีการเผยแพร่ออกไปอาจจะ
ส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
 ๒. ควรนํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
มาประกอบการพิจารณาด้วยเนื่องจากมีบางเรื่องบางรายการเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกัน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ต้ังแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ  

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ไม่ผ่าน และต้องปรับปรุง 
โดยให้นําผลการประเมินคุณการศึกษาระดับคณะ และผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่ง
คณบดีมาเป็นข้อมูลในการดําเนินการด้วย 

  



๒๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  
(ระเบยีบวาระที่ ๖.๑ ๖.๒ และ ๖.๓ (วาระลับ)) 

 

 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ๖.๒ และ ๖.๓ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   

 

 ๖.๒ หนังสือจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจรงิเพิม่เติมกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วาระลบั) 

 

 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   
 

 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.  
 
 มนัญชยา รัตนกิจ บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง   
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


